

ĐOÀN CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác thăm, làm việc tại Tập đoàn BYD.

Mở đầu chuyến công tác tại Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngày 21/8, tại thành phố Thẩm Quyển (tỉnh Quảng Đông), đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Công ty Tư vấn đầu tư Zhongli, Công ty Kaiyi Auto và Tập đoàn BYD.

Đây là các doanh nghiệp, tập đoàn có quy mô lớn ở Trung Quốc; trong đó, Công ty Kaiyi Auto được sáng lập bởi Tập đoàn Chery và được công nhận là nhà máy ô tô thông minh tiêu chuẩn nhất tại Trung Quốc với ba tiêu chí hiện đại hóa: Tính linh hoạt, thông minh và bảo vệ môi trường; Tập đoàn BYD có

lịch sử gần 30 năm thành lập, đến nay đã thành lập hơn 30 khu công nghiệp trên khắp 6 châu lục và đóng vai trò quan trọng trong các ngành liên quan đến điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo, vận tải đường sắt.

Tại các buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn đã trao đổi, làm rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển, thế mạnh sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tập đoàn; tiềm năng, thế mạnh và kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình trong thời gian qua. Trên địa bàn tỉnh đã thành lập Khu kinh tế với diện tích 30.583ha, trong đó có trên 8.000ha đất phát triển công nghiệp; đã thành lập 10 khu

công nghiệp (trong đó có 4 khu công nghiệp trong Khu kinh tế) và 49 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 3.000ha, đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước nói chung, nhà đầu tư Trung Quốc nói riêng. Đến tháng 6/2024, Thái Bình có 160 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5 tỷ USD, trong đó có 21 dự án đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư Trung Quốc với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 507 triệu USD, chiếm tỷ lệ 13% về dự án và 10% về vốn đầu tư so với tổng số các dự án FDI trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm dệt may, giày, sản xuất đồ ngũ kim,

điện tử. Trong đó phải kể đến Công ty Thép đặc biệt Shengli Việt Nam, Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam), Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại địa ốc Capital Holding... Cuối năm 2023, Tập đoàn Geleximco (Việt Nam) và Công ty TNHH Ô tô Omoda & Jaecoo (Tập đoàn Chery, Trung Quốc) đã tổ chức ký kết hợp đồng nguyên tắc về dự án hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất ô tô tại khu công nghiệp Hưng Phú (Tiền Hải).

Phát biểu tại buổi làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhằm hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thời gian qua, Thái Bình ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có uy tín, có thương hiệu vào đầu tư các dự án có quy mô lớn, giá trị cao, sản xuất các sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thân thiện với môi trường. Trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn đến nghiên cứu, hợp tác đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định với những lợi thế và tiềm năng phát triển của tỉnh Thái Bình trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, cùng với các cơ chế ưu đãi minh bạch và tinh thần cầu thị, sẵn sàng hợp tác, quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo tỉnh Thái Bình, chắc chắn Thái Bình sẽ là điểm đến tin cậy cho nhà đầu tư trong và ngoài nước nói chung, nhà đầu tư Trung Quốc nói riêng. Đồng chí cũng cam kết tỉnh Thái Bình sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, tập đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, cùng phát triển tại tỉnh.

MINH HƯƠNG**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

so với cam kết khoảng 1 tháng là do quy định mới của Luật Đất đai năm 2024 liên quan đến thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hiện nay, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như nhà máy xử lý nước thải, đường giao thông, điện, cây xanh, cấp thoát nước đã được đầu tư đồng bộ, bảo đảm đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án tại CCN Hưng Nhân. QH Land khẳng định, đến tháng 9/2024 sẽ bàn giao đất và tháng 10 sẽ hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Công ty TNHH Vanguard Millennium International quyết định lựa chọn Thái Bình để đầu tư dự án lớn của mình. Đối với đề nghị của nhà đầu tư, đồng chí khẳng định: Tỉnh chia sẻ với khó khăn

trong quá trình triển khai dự án của Công ty, nguyên nhân là do cơ chế thay đổi trong chính sách pháp luật về đất đai mang tính khách quan, vượt thẩm quyền của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, những vướng mắc của dự án sẽ được UBND tỉnh chủ động giải quyết. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng cùng với nhà đầu tư hạ tầng CCN Hưng Nhân khẩn trương tháo gỡ, cam kết bàn giao mặt bằng cho dự án chậm nhất vào đầu tháng 11/2024. Giao huyện Hưng Hà tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư hạ tầng hoàn thiện thủ tục hành chính về đầu tư, triển khai công tác san lấp mặt bằng nhanh nhất có thể. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm bàn giao đất cho dự án đúng tiến độ. Sở Kế hoạch và Đầu tư tạo thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận

đầu tư cho dự án. Nhà đầu tư hạ tầng CCN Hưng Nhân phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chủ động hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Vanguard Millennium International thực hiện các thủ tục về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư thứ cấp khi được bàn giao đất tập trung đầu tư xây dựng nhà máy, sớm đi vào hoạt động, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người dân trong vùng dự án và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí mong muốn Công ty TNHH Vanguard Millennium International bằng năng lực, quan hệ đối tác bạn hàng và cảm nhận rõ nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi của Thái Bình sẽ hỗ trợ tỉnh thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ, kết quả tham mưu ban hành các văn bản thi hành Luật Đất đai năm 2024 và văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Theo dự thảo quyết định ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2024 và nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024 do Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, dự thảo có 13 điều, trong đó quy định của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh qua các kênh thông tin, nhất là kênh thông tin trên mạng xã hội để kịp thời định hướng tư tưởng; kiên quyết không để cho các thế lực thù địch, phần tử chống đối, cơ hội chính trị lợi dụng các khó khăn, hạn chế để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá nên tăng tư tưởng của Đảng và moi lĩnh vực của đời sống xã hội.

hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hạn mức giao đất ở cho cá nhân, hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất, diện tích tối thiểu tách thửa, hợp thửa đất, điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích để tách thành dự án độc lập... Dự thảo nhằm thể chế đầy đủ các quy định của Luật, nghị định giao cho UBND tỉnh quy định; kế thừa có chọn lọc các quy định đang thực hiện, đồng thời tổng hợp, tiếp thu các vướng mắc trong việc giao đất ở, điều kiện, diện tích tách thửa đất để đề xuất giải pháp khắc phục tối đa các tồn tại, hạn chế. Tại cuộc họp, các đại biểu chỉ tiết các nội dung như hạn mức công nhận đất ở, hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là cơ hội khắc phục những khó khăn còn tồn tại trong Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn phải bám sát Luật, kế thừa cái cũ, cập nhật được những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn, nhất quan trọng phải bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng trên cơ sở đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tiếp thu, hoàn chỉnh các văn bản trình UBND tỉnh xem xét thực hiện các quy trình tiếp theo để sớm ban hành.

MINH NGUYỄN**KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương năm 2024. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới dự.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh luôn đặc biệt quan tâm công

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng. Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương là cơ hội để cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành, địa phương và dự nguồn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nâng cao kiến thức phục vụ quá trình công tác, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao độ trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi,

thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và áp dụng vào thực tiễn. Các học viên sắp xếp thời gian hợp lý để bảo đảm việc học tập theo chương trình của lớp học, đạt hiệu quả học tập cao nhất.

Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương tỉnh Thái Bình năm 2024 có 83 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ngoài các chuyên đề học tập, nghiên cứu trên lớp, các học viên còn được tham gia hoạt động nghiên cứu thực

tế. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước của chuyên viên cao cấp, phát triển các kỹ năng tương ứng trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh của cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.

XUÂN PHƯƠNG - NGUYỄN TRIỆU**NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

tư tưởng của Đảng, đấu tranh phần bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội gắn với thực tiễn tỉnh Thái Bình. Kết quả của hội thảo là cơ sở để tổng kết 5 năm triển khai Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đấu tranh, phần bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại trên internet và mạng xã hội giai đoạn 2019 - 2025".

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết,

chỉ thị, quy định, đề án của trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phần bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao khả năng nhận biết, tự đề kháng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để phòng, chống các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng học tập, nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bồi dưỡng tinh yêu quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa, văn hiến, truyền thống yêu nước, cách mạng để làm sống sức đề

kháng cho mỗi cá nhân trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin nhiều chiều, đa dạng hiện nay. Chủ động, tích cực trong công tác đấu tranh, phần bác trước các âm mưu, luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Kịp thời, nhanh chóng cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận trước thông tin sai trái, độc hại. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong đấu tranh, phần bác chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, sử dụng dịch vụ và mạng internet; quản lý chặt chẽ việc đăng tải

các thông tin trên mạng xã hội, facebook cá nhân, trang tin điện tử; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội để truyền bá quan điểm chống Đảng, Nhà nước, các dịch vụ có nội dung không lành mạnh; vi phạm quy định của pháp luật. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nắm tình hình dư luận xã hội, các luồng tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh qua các kênh thông tin, nhất là kênh thông tin trên mạng xã hội để kịp thời định hướng tư tưởng; kiên quyết không để cho các thế lực thù địch, phần tử chống đối, cơ hội chính trị lợi dụng các khó khăn, hạn chế để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá nên tăng tư tưởng của Đảng và moi lĩnh vực của đời sống xã hội.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC...

(Tiếp theo trang 1)

Năm học vừa qua, Công đoàn ngành giáo dục đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, chủ động nắm bắt tình hình thực tế của các đơn vị để thông tin, nhất là kênh thông tin trên mạng xã hội để kịp thời định hướng tư tưởng; kiên quyết không để cho các thế lực thù địch, phần tử chống đối, cơ hội chính trị lợi dụng các khó khăn, hạn chế để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá nên tăng tư tưởng của Đảng và moi lĩnh vực của đời sống xã hội.

thầy cô giáo đã có những sáng kiến trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, áp dụng phương pháp, mô hình tiên tiến nâng cao chất lượng dạy học. Với những cố gắng, nỗ lực đó, năm học 2023 - 2024 có 1 tập thể, 1 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen; 7 cá nhân được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn"; 2 tập thể, 5 cá nhân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen; 1 tập thể

được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh; 3 tập thể, 3 cá nhân được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh...

Năm học 2024 - 2025, hoạt động công đoàn tiếp tục chú trọng công tác phối hợp giữa công đoàn với ngành giáo dục trong việc quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm học, chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo; xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động công đoàn thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KIẾN XƯƠNG Tuyên dương, khen thưởng 142 học sinh đạt thành tích cao trong học tập

Sáng ngày 21/8, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị gặp mặt, tuyên dương con công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi năm học 2023 - 2024.

Năm học 2023 - 2024, huyện Kiến Xương có 4.359 học sinh là con cán bộ, công nhân viên chức lao động học từ lớp 1 đến lớp 12. Trong đó có 1.534 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; 1.726 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 957 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện; 127 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 15 cháu đạt giải quốc gia.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương đã khen thưởng 142 cháu học sinh vượt khó, có thành tích xuất sắc trong năm học 2023 - 2024 với tổng số tiền 71 triệu đồng.

THU THÚY**TIỀN HẢI Phun trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa**

Vụ mùa năm 2024, huyện Tiền Hải gieo cấy 9.700ha lúa. Đến nay, lúa mùa đang ở giai đoạn đứng cái, làm đòng. Tuy nhiên, trên đồng ruộng hiện nay các đối tượng sâu bệnh có nguy cơ gây hại nặng là sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy các loại... Để bảo vệ lúa mùa từ nay đến cuối vụ, ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân phun trừ sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích lúa có mật độ sâu từ 20 con/m² trở lên; sâu đục thân khoanh vùng phun trừ cho diện tích có mật độ cao ở xã Đông Xuyên; phun phòng, trừ rầy cho diện tích có mật độ từ 1.000 con/m² trở lên, kết hợp với sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân; thời gian phun trừ các đối tượng sâu bệnh trên từ ngày 22 - 25/8.

Để đạt phun trừ đạt hiệu quả cao, huyện chỉ đạo các HTX SXKD DVNN chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ kịp thời cho nông dân trong thời gian phòng, trừ sâu bệnh; các cơ quan, đơn vị chuyên môn tăng cường cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương làm tốt công tác hướng dẫn tổ chức phun trừ đạt hiệu quả và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

TRẦN TUẤN**CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠU THỊ XUÂN HÒA**

Văn phòng Công chứng Đẩu Thị Xuân Hòa, tiền thân là Văn phòng Công chứng Hoàng Thị Thanh Thủy, được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép thành lập theo Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 03/9/2022. Kể từ khi được thành lập đến nay, văn phòng công chứng đã và đang hoạt động tại địa chỉ: Lô 44, khu dân cư Đồng Miếu, tổ dân phố Bao Trinh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Văn phòng Công chứng Đẩu Thị Xuân Hòa xin được chấm dứt hoạt động kể từ ngày 13/9/2024.

Văn phòng Công chứng Đẩu Thị Xuân Hòa xin được bàn giao hồ sơ và các tài liệu kèm theo văn phòng công chứng khác quản lý, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đến văn phòng công chứng.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠU THỊ XUÂN HÒA